

CHÚA NHẬT, Ngày 26 Tháng Giêng, 2025

Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm C



SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Một cặp vợ chồng trẻ trong giáo xứ của tôi nói với tôi rằng họ đang mong đón đứa con thứ hai, một bé trai. Tôi biết rằng Emma, đứa con duy nhất năm tuổi của họ đã từng mong muốn được trở thành chị cả trong nhiều năm, thế nên tôi nói: "Emma chắc hẳn rất vui mừng khi anh chị báo tin này cho cháu biết." "Thực ra," họ trả lời tôi, "Cháu lại bật khóc. Cháu chỉ muốn có một em gái thôi!" Biết bao lần trong cuộc sống, Thiên Chúa thực hiện những điều chúng ta mong ước một cách tuyệt vời và chúng ta buồn bã vì không chấp nhận đường lối Ngài thực hiện những điều đó. Chúng ta chỉ muốn kiểm soát món quà và phương thức giao hàng. — Dữ kiện trong Tin Mừng Phúc Âm tuần này cũng xảy ra tương tự, khi Chúa Giêsu loan báo tại quê hương Người rằng lời hứa về Đấng Được Xức Dầu mang tin mừng cho người nghèo khổ "đã được ứng nghiệm" (Lc 4:21). Sau một lúc phẫn chấn, dân chúng trong thị trấn của Ngài nhận ra rằng người đàn ông này chính là phương cách Thiên Chúa thực hiện lời Người đã hứa với họ, và họ sững sốt phẫn nộ. Thế là Chúa Giêsu bỏ ra đi. Thật đáng buồn thay cho họ. — Trong Thánh lễ mỗi Chúa nhật, kể cả Chúa nhật này, một số phiên bản của điều này xảy ra với nhiều người trong chúng ta. Lời Thiên Chúa công bố sự ứng nghiệm những lời Thiên Chúa hứa trong Đức Giêsu Kitô, và chúng ta dễ dàng bỏ qua hoặc khinh thường điều này. Đường lối Ngài làm hầu như không bao giờ đáp ứng những mong đợi hạn hẹp của chúng ta. Điều chúng ta đòi hỏi cần phải làm, là đặt những điều này sang một bên và đón nhận một sự cởi mở mới đối với những món quà Thiên Chúa ban, bất kể Ngài muốn ban chúng cho ta như thế nào. Thiên Chúa đang thực hiện lời Ngài hứa theo phương cách Ngài muốn - tại sao chúng ta lại buồn?

(LM. John Muir © LPi chia sẻ dựa theo Luca 1:1-4; 4:14-21)



XỨC DẦU

Khởi công chép lại hành trình,
Biết bao biển cố, ánh minh cao vời.
Giê-su Chúa Cả mọi thời,
Hạ thân giáng thế, làm người như ta.
Rao truyền khắp chốn gần xa,
Tin mừng cứu rỗi, mưa sa ơn trời.
Khắp miền danh tiếng rạng ngời,
Giê-su từ ái, đôi lời bảo ban.
Trở về quê cũ yên hàn,
Nơi thành sinh trưởng, sẽ san đôi điều.
Đọc lời sách Thánh cao siêu,
Xức Dầu linh ứng, thiên triều giáng ân
Thánh Thần ân sủng biện phân,
Tin vui rao giảng, thế nhân mong chờ.
Ăn năn sám hối hưởng nhờ,
Giam cầm giải thoát, bóng mờ xóa tan.
Mù què rạng sáng ủi an,
Tù đầy áp bức, than van giải bày.
Hong ân Năm Thánh lạ thay,
Mọi điều ứng nghiệm, nơi Thầy chí nhân.

LM. Trần Việt Hùng dựa theo Luca 1: 1-4; 4: 14-21

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ⇒ Chủ Nhật Mừng 2 Tháng Hai, 2025 :
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ
- ⇒ Chủ Nhật Mừng 9 Tháng Hai, 2025 :
Ô/B Nguyễn Văn Lợi & Thân dâng của lễ
- ◇ Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng 2: Thứ Sáu Đầu Tháng
Cộng đoàn sẽ có Châu Thánh Thể vào lúc 6 giờ 30 chiều
và Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.



THÁNH LỄ VIỆT NGỮ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hằng tuần



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG. Xin vui lòng liên lạc Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

January 18 & 19, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 9,027.50

Qua Trang Mạng: \$ 1,005.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:

www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG GIÊNG, 2025

Cầu nguyện cho quyền giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền giáo dục của những người di cư, những người tị nạn và những nạn nhân chiến tranh luôn được tôn trọng và như thế bảo đảm cho việc xây dựng một thế giới tốt hơn.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường